

พระไทยในคุกอังกฤษ 26 ปี

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2552

พระไทยในคุกอังกฤษ 26 ปี

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ [คลิกที่นี่](#)
บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ข่าว

ในประเทศอังกฤษเองนั้น เป็นที่ทราบกันดีแล้ว จากข่าวของ **พระเชมธัมโม** (พระไทยชาวอังกฤษ ศิษย์ของหลวงพ่อกษา) ซึ่งได้เข้าไปสอนปฏิบัติธรรมให้แก่คนไทยในเรือนจำของอังกฤษกว่า 26 ปี จนเกิดผลดีชวยลด ปัญหาของเรือนจำได้มาก กระทั่งได้รับพระราชทาน **เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่ง สหราชอาณาจักร** ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังมีนักโทษจำนวนมากมายที่หันมานับถือพุทธศาสนา บางรายที่พ้นโทษ ออกมาก็ได้มาเป็นอาสาสมัครในการเผยแผ่พุทธธรรมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษเชื่อว่าศาสนาพุทธจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆ และจะเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดในตะวันตก

ประวัติพระเชมธัมโม

ย้อนไปเมื่อ 35 ปีที่แล้วท่านเป็นคาราที่วี สนใจเรื่องพระพุทธศาสนา จนได้พบหลวงพ่อกษา นับเป็นศิษย์ฝรั่ง รุ่นแรกๆ ที่ฉันปลาแดกข้าวเหนียวเป็นเหมือนกับลูกอีสานขนานแท้ ตอนไปอยู่เมืองดอกรับใหม่ ท่านพูดภาษาไทยไม่ได้สักคำ แต่ฟังหลวงพ่อกษาเรื่อง ด้วยความที่สนใจและปฏิบัติตาม แล้วก็สะสมวันละนิดจนเป็นความรักอันบริสุทธิ์จนมากเป็นหลายเท่าตัวคุณ

ว่ากันว่าหลวงพ่อกษานี้ท่านมีเทคนิคการสอนธรรมที่ไม่ค่อยเหมือนใคร คือจะบอกให้รู้ ทำให้ดู เช่น บอกให้ยกท่อนไม้ขึ้น แล้วก็ให้หยุดอยู่พอรู้ว่าเมื่อยแล้วก็ใช้ภาษามือสื่อให้พระฝรั่งโยนท่อนไม้ทิ้ง แล้วก็พูดสั้นๆ ว่า แบกไว้มันหนักๆ ทิ้งไปมันก็สุขเอง เพียงปริศนาธรรมเล็กน้อยแค่นี้ ทำให้ลูกศิษย์ยิ่ง ถึงกับลงมือฝึกจิตตนเอง ไม่สนใจเปลือยนอก หลวงพ่อกษาท่านช่างมีพรสวรรค์ในการปั้นคนจริงๆ

สำหรับพระอาจารย์เชมธัมโม หลังจากที่ได้เรียนรู้และติดพันอยู่กับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติแล้ว ก็อยากจะทำแบบนั้นความสุขที่ได้จากพระพุทธศาสนาให้กับชาวอังกฤษบ้านเกิดเมืองนอนของท่านบ้าง ท่านจึงเดินทางไปพร้อมกับหลวงพ่อกษาเมื่อปี 1977 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนกระทั่งปี ค.ศ.1986 ได้ร่วมกับศิษย์ชาวพุทธสร้างวัดสอนฝรั่งที่เมืองวอริค ชื่อว่า วัดป่าสันติธรรม (The Forest Hermitage)

ท่านได้ผันตัวเองไปทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมคือ เข้าไปสอนนักโทษในเรือนจำโดยไม่จำกัดว่าศาสนาอะไร สอนให้สุดมนต์ ปฏิบัติกรรมฐานใหม่ก็ได้รับแรงกดดันไม่น้อยแต่ก็ไม่ท้อกับแค้นใจก็ทิ้งการกีดกันจากผู้มีอิทธิพลทางลัทธิศาสนาไม่อนุญาตเขาไปสอนนาง อางเลศ บายเบียงบาง แต่ท่านก็มีใจทอดย สวมบทวิญญูญาดื้อวานันที่ครองโลก จนในที่สุดก็ต้องยอมอนุญาตให้เขาไปอบรมสอนได้ แต่ก็ไม่ได้มรย เพราะเนื่องจากนักโทษมีพฤติกรรมที่แฉ่งกราว และเกรงจะทำร้ายท่าน

อีกเหตุผลหนึ่งคือ กลัวว่าท่านจะปั้นหัวนักโทษเอาลัทธิความเชื่อแบบตะวันออกมาเผยแพร่ ก็คิดกันขนาดไหนไม่รู้

รูแต่เพียงว่าถึงขนาดต้องมีการตรวจสอบกลับโครงการนำเสนอของท่านเป็นเวลหลายเดือน

เมื่อรู้ว่าท่านนำเสนอขอเท็จจริงและพูดแต่ความดีงามไม่กระทบความเชื่อของศาสนาใดเลย จึงอนุญาตเพราะความต้องการของคนคุณ ต่อมาไม่นานนักหลังจากท่านได้นำเอกสารฐานไปอบรมปรากฏว่านักโทษมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากก้าวร้าวเป็นสงบเสงี่ยม

บางรายถึงกับขอขบขณ 7 วันแล้วกลับเขาไปอยู่ในคุกต่อ จนกระทั่งเกิด **รวมกลุ่มนักโทษ** ที่หันมานับถือพระพุทธศาสนา ท่านจึงก่อตั้งองค์การ "องคฺลิมาล" ซึ่งเป็นองค์การสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำขึ้นมา แล้วขอยุยเครือข่ายกระจายออกไปทุกราชทัณฑ์ทั่วเกาะอังกฤษโดยการสนับสนุนของรัฐบาล

หลวงพ่อกษาเชมธัมโม ได้ใช้ชีวิตวัดป่าเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวอังกฤษกว่า 27 ปี จน **เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2546** สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรได้พระราชทาน **เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โอ.บี.อี. (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire)** แก่ท่าน ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด

อนึ่ง, ท่านได้เผยแผ่พุทธธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก จนมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดิเรกธรรมวิมลปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เสนอขอพระราชทานสมณศักดิ์ที่ **"พระภาวนาวิเทศ"** เพื่อยกย่องคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจ

ที่มา : <http://www.foresthermitage.org.uk/pict.html>
<http://www.dhammadthai.org/thailand/missionary/england.php>
<http://www.woodcottage.org.uk/donate.htm>